

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông năm 2020**

Thực hiện Công văn số 2022/STTTT-VP ngày 10/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tổng kết công tác QLNN về thông tin và truyền thông; công tác thi đua khen thưởng năm 2020. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo tình hình và kết quả công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2020, gồm các nội dung sau:

#### **I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH, CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

Thực hiện, triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hóa về việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thông tin & Truyền thông. UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành các Kế hoạch, hướng dẫn công văn sau: Hướng dẫn số 180/HD-UBND ngày 05/2/2020 về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Công văn số 845/UBND-VHTT ngày 07/4/2020 của UBND huyện về việc tăng cường thực hiện tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Công văn số 827/UBND-VHTT ngày 03/4/2020 về việc ứng dụng CNTT sẵn sàng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 1027/KH-UBND ngày 23/4/2020 kế hoạch thông tin và Truyền thông huyện Triệu Sơn năm 2020; Kế hoạch số 1340/KH-UBND ngày 26/5/2020 kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng 2025 và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã; Công văn số 1100/UBND-VHTT ngày 05/5/2020 về việc hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dụng Chính phủ; Công văn số 1339/UBND-VHTT ngày 26/5/2020 về việc triển khai thực hiện chính trang hạ tầng mạng cáp viễn thông trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Kế hoạch số 3666/KH-UBND ngày 8/9/2020 của UBND huyện về ứng dụng CNTT năm 2021;...

## II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

### 1. Báo chí xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và thông tin điện tử

#### *a. Công tác thông tin, tuyên truyền:*

UBND huyện Triệu Sơn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo định hướng thông tin báo chí, đặc biệt là các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và Du lịch huyện, cơ sở tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong năm và các sự kiện nổi bật ở địa phương như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Lễ giao nhận quân năm 2020; Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2020;...bên cạnh đó còn chỉ đạo tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và động, thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông,...

#### *b. Công tác thông tin đối ngoại*

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước như Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Quyết định số 1789/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt và ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2020.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí và phóng viên đến thực hiện phóng sự, ghi hình, đưa tin về hình ảnh, con người và những tiềm năng du lịch, thương mại của huyện.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động trên địa bàn huyện.

#### *c. Công tác quản lý nhà nước và hoạt động đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện:*

Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 đài truyền thanh cấp huyện, 34 đài truyền thanh cấp xã và hệ thống truyền thanh đặt ở các phố, thôn. Các đài truyền thanh xã đều tiếp song đài truyền thanh huyện thường xuyên, đầy đủ.

#### *d. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí:*

Công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện đảm bảo chặt chẽ đúng Luật Báo chí đã tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động cung cấp phát ngôn báo chí, cung cấp thông tin huyện nhà, phát huy tích cực góp phần cho việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Cung cấp đầy đủ thông tin báo chí, thông tin tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng, lợi thế của huyện trong chuyên mục Thông tin báo chí trên Cổng Thông tin điện tử huyện Triệu Sơn.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tài liệu, cung cấp thông tin báo chí trên Cổng TTĐT Triệu Sơn và theo đề nghị của các đơn vị thông tấn báo chí nhằm phản bác lại những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của huyện.

Hướng dẫn cơ sở và các đơn vị liên quan chấp hành thực hiện chế độ bảo mật thông tin và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; Triển khai thực hiện Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành thông tin và truyền thông; Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, định hướng, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc sai sự thật, các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đoàn đoàn kết dân tộc. Đặc biệt là lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo, tuyên truyền những nội dung phản khoa học, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Thực hiện nghiêm quy định cung cấp thông tin cho người dân của UBND huyện Triệu Sơn.

Tổng hợp các bài viết liên quan đến Huyện để nắm bắt các thông tin dư luận đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và các hoạt động khác trên địa bàn Huyện.

## **2. Lĩnh vực công nghệ thông tin**

Huyện Triệu Sơn duy trì hoạt động hiệu quả các phần mềm dùng chung của Tỉnh như: Phần mềm Quản lý văn bản & Hồ sơ công việc, Theo dõi nhiệm vụ, Thư điện tử công vụ, Một cửa điện tử.

Báo cáo Kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại huyện Triệu Sơn năm 2020 và xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021; Triển khai thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC;

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (phần mềm dùng chung): 100% văn bản được thực hiện trên môi trường mạng, trao đổi giữa UBND cấp xã và

UBND Huyện đều thực hiện ký số. Các xã, thị trấn và các phòng, ngành kết nối liên thông với trực liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản.

Duy trì cập nhật, bổ sung đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và đăng tải đầy đủ các lĩnh vực hoạt động, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND trên Cổng TTĐT Triệu Sơn.

Các phòng, ban chuyên môn tại UBND Huyện thực hiện tốt các phần mềm chuyên ngành như Phần mềm Quản lý người có công, bảo trợ xã hội, hộ tịch, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, an toàn thực phẩm, Autocad, quản lý đất đai, tabmis, quản lý dự án, hệ thống thư điện tử Edu....

Cổng Thông tin điện tử Triệu Sơn (<http://trieuson.thanhhoa.gov.vn/>) và Trang TTĐT xã: được nâng cấp, thường xuyên được đổi mới về nội dung, giao diện, hoạt động ổn định, cung cấp thông tin theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

Hiện nay, trong hệ thống mạng LAN, cơ quan UBND Huyện có thiết bị tường lửa, đang thực hiện bảo trì, vá lỗi và cài đặt phần mềm virus có bản quyền. Đến nay, hệ thống mạng Lan trong cơ quan chưa xảy ra tình trạng mất an toàn thông tin.

Cơ quan UBND Huyện, có 01 cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin và 01 quản trị mạng có trình độ Kỹ sư công nghệ thông tin, nên cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Hàng năm Lãnh đạo UBND Huyện tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng do Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hóa và Trung tâm CNTT tổ chức.

### **3. Về bưu chính**

- Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 16/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành thông tin và truyền thông.

- Trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 01 bưu điện Huyện, 34 bưu điện văn hóa xã, hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, chuyển phát văn bản của tổ chức và nhân dân. Việc chuyển phát báo, tạp chí đến tổ chức, cá nhân thụ hưởng đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

- Công tác QLNN về lĩnh vực bưu chính được tăng cường chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc.

- Các doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc đảm bảo hạ tầng mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc, bưu chính, luân chuyển công văn chỉ đạo điều hành của chính quyền, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Cử cán bộ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND Huyện để thực hiện việc trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân khi có nhu cầu và thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

#### **4. Về viễn thông**

##### **4.1. Tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ viễn thông**

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn Huyện cơ bản được đầu tư, xây dựng theo quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm cảnh quan đô thị và môi trường, hạn chế sử dụng loại trạm BTS công kênh, tăng cường sử dụng chung hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông.

- Trên địa bàn huyện có 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Hạ tầng viễn thông được phát triển rộng khắp; cáp quang, cáp đồng, hệ thống Viba được đầu tư đảm bảo cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao đến các cơ quan đảng, nhà nước, trường học, bệnh viện. Hệ thống mạng ngoại vi, mạng truyền dẫn được các doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp, chuyển đổi cơ bản hoàn thiện. Mạng truyền số liệu được sử dụng tại Cơ quan Huyện ủy và UBND Huyện để thực hiện phần mềm Quản lý văn bản & Hồ sơ công việc.

- Cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn hiện nay có 106 trạm.

- Hiện nay trên địa bàn Huyện có 29 hộ kinh doanh đại lý truy cập internet và các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

##### **4.2. Tình hình quản lý hạ tầng đài truyền thanh và Tần số Vô tuyến điện**

- Các Đài truyền thanh và trạm phát lại truyền hình huyện đã được cấp phép tần số VTD hoạt động ổn định.

- Tổng hợp danh sách bổ sung các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ đầu tư truyền hình số và danh sách các hộ đã được lắp đặt, các hộ không được lắp đặt do không tiếp được sóng hoặc các nguyên nhân khác báo cáo Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hóa tổng hợp.

### **III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ**

- Do nguồn kinh phí của UBND Huyện dành cho CNTT còn hạn chế, việc mua sắm trang thiết bị CNTT phải thực hiện mua sắm tập trung và việc triển khai dự án mua sắm tập trung còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của Huyện.

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông vẫn còn hiện tượng thuê cột điện của công ty điện lực để mắc tạm, vì vậy, trên các cột điện không chỉ có các dây cáp viễn thông mà còn các loại dây điện sinh hoạt, dây điện thoại, dây truyền hình cáp, dây đường truyền ADSL không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

- Công tác quản lý sim thuê bao di động đã kích hoạt sẵn còn hạn chế.

- Công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông, Internet, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, các cửa hàng kinh doanh sim thuê bao di động chưa thường xuyên và quyết liệt.

#### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

- Đề nghị Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hóa có văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý dịch vụ viễn thông, sim thuê bao di động.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn huyện.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin và truyền thông cấp huyện, cấp xã.

Trên đây là Báo cáo cáo tình hình và kết quả công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện Triệu Sơn, năm 2020 để Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hóa có cơ sở tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Sở TT&TT (b/c);
- Lưu: VT, VHHT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**